



Ngày 13 tháng 5 năm 2024

Thưa quý phụ huynh / người giám hộ:

Chúng tôi rất vui mừng về năm học 2024-2025 sắp tới! Học khu Quận Jackson sử dụng đăng ký trực tuyến SAM7 do Central Access Corporation cung cấp. Mô-đun thân thiện với người dùng này cho phép phụ huynh/người giám hộ hợp pháp đăng ký học sinh bằng cách nhập tất cả thông tin về nhân khẩu học, nơi cư trú, trường hợp khẩn cấp và y tế cho mỗi học sinh trước khi bắt đầu năm học mới. Mô-đun này có thể được truy cập thông qua cổng ActiveParent có tại <https://jacksoncounty.activeparent.net/>.

Tất cả đăng ký trực tuyến sẽ được hoàn thành hoàn toàn thông qua ActiveParent bằng tài khoản hiện có của phụ huynh hoặc người giám hộ. Nếu bạn quên thông tin đăng nhập ActiveParent của mình, vui lòng liên hệ với trường mà con bạn hiện đang theo học.

LỰA CHỌN MỚI CHO GIAI ĐOẠN 2024-2025 Bắt đầu từ năm nay, phụ huynh/người giám hộ sẽ có tùy chọn tải lên hai bằng chứng cư trú của họ, cùng với biểu mẫu Danh sách kiểm tra nơi cư trú, vào cổng trực tuyến SAM7 trong khi hoàn tất đăng ký trực tuyến. Biểu mẫu Danh sách kiểm tra nơi cư trú sẽ được liên kết trong cổng thông tin, cùng với hướng dẫn về cách hoàn thành toàn bộ biểu mẫu.

Đăng ký trực tuyến sẽ có sẵn cho tất cả học sinh quay trở lại bắt đầu từ ngày 3 tháng 7 năm 2024. Phụ huynh sẽ nhận được email có ActiveCode duy nhất của học sinh. Điều bắt buộc là chúng tôi phải có thông tin chính xác để liên hệ với bạn qua email; do đó, chúng tôi yêu cầu bạn cập nhật thông tin của mình với nhân viên nhà trường trước khi phát hành ActiveCodes.

Xin hãy nhớ, mỗi mã dành riêng cho từng cá nhân học sinh và hỗ trợ bảo mật thông tin của học sinh. ActiveCode chỉ nên được sử dụng bởi phụ huynh hoặc người giám hộ để đăng ký cho học sinh của mình.

Học sinh không phải chịu trách nhiệm về việc tự đăng ký bằng cách sử dụng Đăng ký trực tuyến SAM7. Nếu bạn có nhiều học sinh đăng ký, vui lòng xem trang 2 của thư này để biết hướng dẫn cụ thể về quy trình này. Vì ActiveCode dành riêng cho từng học sinh nên bạn sẽ nhận được email ActiveCode cho từng học sinh. Vui lòng không xóa email ActiveCode cho đến khi quá trình đăng ký hoàn tất.

Nếu bạn không có tài khoản email, bạn sẽ phải xuất trình giấy tờ tùy thân có ảnh tại trường để lấy ActiveCode của học sinh. Vì lý do bảo mật, ActiveCode không thể được cung cấp qua điện thoại. Nếu bạn không nhận được email hoặc vô tình xóa email có ActiveCode, bạn sẽ phải yêu cầu thông tin đó trực tiếp, tại trường, bằng ID thích hợp của bạn.

Cảm ơn trước vì bạn đã dành thời gian và sự quan tâm cho quá trình quan trọng này. Chúng tôi mong muốn có một năm tuyệt vời vào năm 2024-2025!

Trân trọng,

Kimberly Williams

Tiến sĩ Kimberly Williams

Giám đốc Chương trình Liên bang/Dịch vụ Sinh viên

HỌC KHU QUẬN JACKSON

Hướng dẫn đăng ký

Bước 1: Phụ huynh sẽ nhận được ActiveCodes qua email bắt đầu từ ngày 3 tháng 7 năm 2024. Phụ huynh nên hoàn tất đăng ký trực tuyến **trước khi đến trường** vào ngày đăng ký trực tiếp được chỉ định. *Vui lòng xem ngày đăng ký trực tiếp cuối cùng bên dưới:

(Cuối cùng) Giai đoạn đăng ký 24-25sy:	Ngày 18-19 tháng 7 năm 2024
Đăng ký học trực tiếp	Ngày 18 tháng 7, 10 giờ sáng đến 6 giờ chiều Ngày 19 tháng 7, 7 giờ sáng đến 3 giờ chiều.

Bước 2: Nếu phụ huynh không chọn tải hai bằng chứng cư trú của họ lên cổng trực tuyến SAM7, họ có thể mang hai bằng chứng cư trú đến trường của học sinh nằm trong trung tâm theo học của họ trong năm học 2024-2025 năm học trong thời gian đăng ký trực tiếp được chỉ định, được liệt kê ở trên.

CHUNG NGƯA: HỌC SINH MẪU GIÁO VÀ LỚP 7 PHẢI XUẤT BÀN BẰNG CHỨNG VỀ CHUNG NGƯA TRƯỚC KHI ĐI HỌC TRONG NĂM HỌC 2024-2025. MẶC DÙ HỌC SINH LỚP 7 CÓ THỂ HOÀN THÀNH QUY TRÌNH ĐĂNG KÝ TRỰC TUYẾN, VUI LÒNG LƯU Ý RẰNG KHÔNG HỌC SINH NÀO ĐƯỢC PHÉP ĐẾN TRƯỜNG TRỪ KHI CHUNG NGƯA ĐÚNG ĐÃ ĐƯỢC LƯU U TRỮ TẠI TRƯỜNG.

ĐỐI VỚI PHỤ HUYNH CÓ NHIỀU HỌC SINH ĐANG THEO HỌC CÁC TRƯỜNG QUẬN JACKSON: MẶC DÙ CẦN CÓ MÃ HOẠT ĐỘNG CHO MỖI HỌC SINH CÁ NHÂN, NHỮNG GIA ĐÌNH CÓ HƠN MỘT HỌC SINH CÓ THỂ ĐĂNG KÝ HỌC SINH MÀ KHÔNG CẦN CÓ NHIỀU TÀI KHOẢN PHỤ HUYNH HOẠT ĐỘNG. PHỤ HUYNH CÓ THỂ SỬ DỤNG CÙNG TÀI KHOẢN HOẠT ĐỘNG CỦA PHỤ HUYNH CHO NHIỀU MÃ HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH.

MỚI Yêu cầu về bằng chứng cư trú

HỌC SINH SỐNG VỚI PHỤ HUYNH HOẶC NGƯỜI GIÁM HỘ

Phụ huynh hoặc người giám hộ hợp pháp của học sinh muốn ghi danh phải cung cấp cho khu học chánh ít nhất hai trong số các giấy tờ được liệt kê dưới đây để xác minh địa chỉ của họ. Không có tài liệu nào có hộp thư bưu điện làm địa chỉ sẽ được chấp nhận.

Ít nhất một (1) từ danh sách sau hiển thị tên và địa chỉ thích hợp:

1. Đã nộp Đơn xin miễn trừ nhà ở
2. Giấy thể chấp hoặc chứng thư tài sản; Không có chứng từ thuế tài sản
3. Căn hộ hiện tại hoặc hợp đồng thuê nhà đã ký (tất cả các trang)
4. Hóa đơn tiện ích hiện tại; (Theo MDE, KHÔNG có thông báo cắt hoặc ngắt kết nối); Không có báo cáo bảo hiểm xe hơi/nhà; không có hóa đơn điện thoại di động; không có giấy phép săn bắn; Hóa đơn phải còn hiệu lực trong vòng 30 ngày kể từ ngày đăng ký

VÀ

Một (1) tài liệu từ danh sách sau hiển thị tên và địa chỉ riêng:

1. Giấy phép lái xe hoặc Thẻ căn cước do Tiểu bang Mississippi cấp; (Phải hiển thị địa chỉ hiện tại)
2. Đăng ký ô tô; (Phải là đăng ký năm hiện tại, chưa hết hạn)
3. Thẻ đăng ký cử tri
4. Gửi thư từ chính phủ (Liên bang, tiểu bang hoặc quận) trong vòng 30 ngày qua
5. Bất kỳ tài liệu nào khác chứng minh một cách khách quan và rõ ràng rằng Phụ huynh hoặc Người giám hộ cư trú trong khu học chánh-phải được quản trị viên phê duyệt.